

กิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมผ่านสื่อดิจิทัล

(Lertlah Online Education)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) โรงเรียนเลิศจังหวัดระยองให้ความสำคัญของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในระหว่างการรอการเปิดภาคเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งเลื่อนเวลาของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จาก วันที่ 18 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และให้โรงเรียน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัลเพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียน โรงเรียนจึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล และได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

กิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมผ่านสื่อดิจิทัล (Lertlah Online Education)

เป็นกิจกรรมเสริมพิเศษซึ่งโรงเรียนจัดขึ้นสำหรับเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนการกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาทางไกล ที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน โดยอาศัยสื่อประสมหลากหลายรูปแบบ คุณครูและนักเรียนจะใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร การถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ การให้และส่งการบ้าน แบบฝึกหัด ตลอดจนการทดสอบ วัดและประเมินผล

ในการนี้ โรงเรียนเลิศจังหวัดระยองกำหนดที่จะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวก่อนการเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ โดยจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้กับคุณครูทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ซึ่งคุณครูผู้สอน ได้นำแผนและสื่อการสอนที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับภาคเรียนใหม่นี้ มาปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล และได้ดำเนินการถ่ายทำคลิปวิดีโอบันทึกการสอนเพื่อการดังกล่าวมาโดยลำดับ และเพื่อให้การจัดกิจกรรมนี้ บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ดังนี้

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนกิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมผ่านสื่อดิจิทัล (Lertlah Online Education)

1 จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนผ่านสื่อดิจิทัล ได้แก่

- เครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop หรือ Notebook) หรือ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (แอนดรอยด์ หรือ iPad) ที่สามารถรองรับแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ได้
- ดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต (ท่านสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชันนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก App Store หรือ Play Store) ซึ่งโรงเรียนจะแจ้งชื่อและรหัสผู้เข้าใช้ให้แก่นักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป
- บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ (มีความเร็วเพียงพอสำหรับการชมคลิปวิดีโอได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดขัด)
- อุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ อาทิ หนังสือแบบเรียน เครื่องเขียนที่ใช้ในการเรียน ฯลฯ

2 เตรียมความพร้อมผู้เรียน

- เมื่อได้รับคู่มือสำหรับผู้เรียนและตารางเรียนจากโรงเรียนแล้ว นักเรียนจะต้องศึกษาคู่มือและตารางเรียนโดยละเอียดและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียน ตลอดจนมีระเบียบวินัยในการเข้าเรียนตรงเวลาเป็นประจำสม่ำเสมอ
- นักเรียนควรฝึกการตื่นและนอนเป็นเวลา พักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ และจำกัดเวลาของการดูโทรทัศน์หรือใช้สื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อความบันเทิงให้เหมาะสมก่อนเริ่มการเรียน

3**เตรียมความพร้อมผู้ปกครองและสภาพแวดล้อม**

- ขอความกรุณาผู้ปกครองดูแลให้นักเรียนเตรียมความพร้อมโดยปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้นอย่างเคร่งครัด
- ในกรณีของเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถเรียนผ่านสื่อดิจิทัลได้ด้วยตนเอง นักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่จะศึกษาคู่มือและตารางเรียน และสามารถใช้อุปกรณ์ในการเรียนร่วมเรียนกับนักเรียนด้วย
- จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนได้โดยปราศจากสิ่งรบกวน

ทั้งนี้ โรงเรียนเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมผ่านสื่อดิจิทัลนี้ เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน และแม้แต่โรงเรียนด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ดังที่ผู้อำนวยการได้สื่อสารถึงท่านผู้ปกครองแล้วก่อนหน้านี้ ว่าเราทุกฝ่ายจำเป็นต้องมุ่งมั่น ร่วมมือร่วมใจ และเตรียมตัวให้พร้อมในการเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาส และเริ่มก้าวแรกของการเตรียมตัวเข้าสู่อนาคตของการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และมีคุณค่าต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองสำหรับความร่วมมือ ความเข้าใจ และการสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามจากฝ่ายธุรการของโรงเรียนได้ในเวลาทำการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-8099081 ถึง 5 หรือทางอีเมลที่ lertlahphetkasem@gmail.com

ด้วยรักและผูกพัน

โรงเรียนเลิศหล้า